

Căn cứ vào quyết định này, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ và các Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tùy theo chức năng, quyền hạn quản lý của mình, ban hành ngay các quy định cụ thể và phổ biến, hướng dẫn đầy đủ cho các địa phương, các đơn vị kinh tế cơ sở thuộc ngành và cấp mình thực hiện.

Các Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp cùng với Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước cần hướng dẫn việc chuyển tiếp chế độ đầu tư theo chính sách cũ sang chính sách mới, bảo đảm cho công việc xây dựng, sản xuất, tổ chức đời sống ở các vùng kinh tế mới được tiến hành tốt, không bị gián đoạn.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các quy định đã ban hành trái với quyết định này đều bãi bỏ.

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 1980

T.M. Hội đồng Chính phủ

K.T. Thủ tướng Chính phủ

Phó thủ tướng

TÓ HỮU

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

**CHỈ THỊ số 98-TTg ngày 28-3-1980
về việc tăng cường công tác
phòng cháy, chữa cháy.**

Trong thời gian gần đây ở một số địa phương đã xảy ra nhiều vụ cháy nhà cửa, kho tàng và rừng cây gây ra thiệt

hại lớn về tài sản xã hội chủ nghĩa và tính mạng nhân dân. Riêng về nạn cháy rừng đang có chiều hướng tăng lên rất nghiêm trọng ở nhiều nơi, gây thiệt hại lớn về kinh tế và ảnh hưởng đến quốc phòng.

Nguyên nhân các vụ cháy một phần là do địa phương và các đơn vị cơ sở chưa thực hiện nghiêm túc những quy định đã có về phòng cháy, chữa cháy; việc kiểm tra, đôn đốc thực hiện các quy định ấy thiếu thường xuyên liên tục, thiếu điều tra, kết luận rõ ràng và xác định trách nhiệm về từng vụ cháy để xử lý kịp thời, mặt khác, ở một số nơi còn thiếu cảnh giác, không chú ý đề phòng địch phá hoại.

Đề kịp thời ngăn chặn các vụ cháy tiếp tục xảy ra, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các đồng chí thủ trưởng các ngành, các cấp, các đơn vị cơ sở làm ngay những việc cấp bách sau đây:

1. Các ngành, các cấp tổ chức ngay một đợt kiểm tra và chấn chỉnh công tác phòng cháy và tổ chức lực lượng chữa cháy ở các đơn vị quan trọng, có nhiều tài sản hoặc có nhiều chất dễ cháy, các khu dân cư đông đúc, nhất là những khu nhà lợp lá hoặc giấy dầu. Trong khi kiểm tra, phát hiện sơ hở thiếu sót đến đâu phải kịp thời đề ra biện pháp và thời gian khắc phục đến đấy.

Trong việc tổ chức phòng cháy, chữa cháy phải quy định rõ ràng trách nhiệm, quyền hạn của từng người, từng bộ phận để bảo đảm hiệu lực phòng cháy, chữa cháy và khi những vụ cháy xảy ra có thể thấy rõ nguyên nhân, trách nhiệm.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh miền núi phải ra lệnh cấm các huyện,

xã, các cơ quan, đơn vị đóng ở địa phương phá rừng, đốt nương rẫy (trừ những nơi có kế hoạch khai hoang). Đặc biệt ở những nơi gần kho tàng, căn cứ quân sự, gần các đường dây thông tin, đường dây điện, ống dẫn dầu và làng xóm đông dân cư càng phải cấm ngặt việc đốt rẫy, đốt rơm rạ ở đồng ruộng.

Bộ Lâm nghiệp và Ủy ban nhân dân các cấp phải tổ chức lực lượng riêng để kiểm tra việc phòng chống cháy rừng.

Đặc biệt đối với các tỉnh biên giới phía Bắc, Bộ Lâm nghiệp phải phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh và các lực lượng quân đội, công an để có biện pháp phòng chống cháy rừng thật chu đáo, mỗi huyện phải có kế hoạch phòng cháy, chữa cháy cụ thể cho từng khu rừng; dựa vào dân quân, các lực lượng kiểm lâm và nhân dân để tuần tra canh gác và quan sát phát hiện kịp thời các vụ cháy rừng; khen thưởng những người có công trong việc phòng cháy, chữa cháy rừng và kịp thời xử lý những người gây ra cháy rừng.

3. Bộ Quốc phòng có trách nhiệm tổ chức kiểm tra việc phòng cháy, chữa cháy ở kho vũ khí, quân trang quân dụng, các sân bay, các doanh trại, các điểm chốt ở biên giới để tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy. Cần giao trách nhiệm cho các cấp chỉ huy quân sự và các đơn vị quân đội phối hợp chặt chẽ với ngành lâm nghiệp và địa phương tham gia việc phòng cháy, chữa cháy.

4. Bộ Nội vụ có trách nhiệm chỉ đạo chặt chẽ Cục phòng cháy chữa cháy hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc các ngành, các địa phương thực hiện nghiêm chỉnh

công tác phòng cháy, chữa cháy, kịp thời điều tra làm rõ nguyên nhân các vụ cháy, đồng thời phối hợp với viện kiểm sát nhân dân và tòa án nhân dân để kịp thời kết luận và xử lý những người có trách nhiệm trong các vụ cháy, trừng trị đích đáng bọn phản động gây cháy để phá hoại.

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 1980

K.T. Thủ tướng Chính phủ

Phó thủ tướng

TÓ HỮU

CÁC BỘ

LIÊN BỘ

ĐẠI HỌC VÀ TRUNG HỌC CHUYÊN NGHIỆP — LAO ĐỘNG — TÀI CHÍNH

THÔNG TƯ liên bộ số 2-TT/LB ngày 8-2-1980 về chế độ, chính sách đối với giáo viên, cán bộ khoa học kỹ thuật, kinh tế tham gia giảng dạy tại các trường, lớp đại học và trung học chuyên nghiệp tại chức.

Ngày 15 tháng 3 năm 1963, Bộ Giáo dục đã có thông tư số 13-TT quy định chế độ công tác và chế độ phụ cấp cho giảng viên các trường, lớp tại chức (học buổi tối, học bằng thư) đại học, trung cấp.

Ngày 10 tháng 3 năm 1968, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành chỉ thị số 49-TTg/VG về việc tăng cường công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ khoa học, kỹ thuật, kinh tế bằng hình thức học tại